

**บาท/ดอลลาร์แข็งค่า, คาดแกว่งตัวรอผลการหารือของ กนง.**

\*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ขณะที่ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้

จะแกว่งตัวในกรอบ เพื่อรอดูผลการหารือของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ในวันนี้ ว่าจะมีการออกมาตรการดูแลค่าเงินบาทหรือไม่ อย่างไร

\*ดอลลาร์ทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ครึ่ง เมื่อเทียบตะกร้าสกุลเงิน ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง และอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง กดดันธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ให้ดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น

\*ดอลลาร์ร่วงลง เนื่องจากการร่วงลงของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ 2 ปี สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 9 เดือนที่ 0.21% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อต่ำ ทำให้นักลงทุนบางส่วนคาดการณ์ว่า จะมีมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมจากธนาคารกลางชั้นนำ

\*เฟดจะเริ่มการประชุมนโยบายในวันนี้ และตลาดกำลังรอดูว่าเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า และอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง นอกจากจะยุติข่าวลือเรื่องการหยุดซื้อพันธบัตรแล้ว ยังจะทำให้เฟดซื้อพันธบัตรมากขึ้นหรือไม่

\*ขณะนี้ เฟดซื้อพันธบัตรในวงเงิน 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน ซึ่งก่อนหน้านี้ มีข่าวว่าเฟดอาจพิจารณาว่าจะเริ่มยุติโครงการนี้เมื่อใด แต่ข้อมูลเศรษฐกิจที่ยังอ่อนแอ ทำให้ข่าวดังกล่าวลดน้ำหนักลงไป

\*ข้อมูลของญี่ปุ่นในวันนี้ ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ โดยค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือน พุ่งขึ้นอย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ว่า ผู้บริโภคกำลังขานรับนโยบายยุติเงินฝืดของธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ)

\*ตลาดคาดว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) จะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายวันพฤหัสบดีนี้ ขณะเดียวกัน ตลาดกำลังจับตาข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภค, ยอดค้าปลีก และการจ้างงาน ของเยอรมนีในวันนี้ หลังข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนีวันนี้ ปรับตัวลดลงผิดคาด

- \*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.262 บาท
- \*09.06 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.27/30 จาก 29.29/33 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.26/33 จาก 29.29/31 เมื่อวาน
- \*เบน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 98.00/05 จาก 97.71 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน
- \*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3093/94 จาก 1.3096 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"วันนี้คงรอดดูการหารือของ กนง. ว่าจะมีอะไรออกมาหรือเปล่า ก็คงจะแกว่งรอกไปก่อน ถ้าไม่มีอะไรออกมา บาทอาจจะแข็งได้ แต่คงไม่มาก เพราะตลาดก็ aware แล้วว่า มีการดูแลไม่ให้แข็งไปมาก" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา คาดว่า เงินบาทในวันนี้จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 29.25-29.35 โดยตลาดจะรอดูการหารือของคณะกรรมการ กนง.ในวันนี้ ว่าจะมีการเปิดเผยหรือส่งสัญญาณถึงมาตรการใดๆ ในการดูแลค่าเงินบาทหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่มีความคืบหน้าออกมา ก็น่าจะทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม ดีลเลอร์มองว่า การแข็งค่าของเงินบาทในช่วงจากนี้ไป คงจะอยู่ในระดับที่ไม่มากนัก เนื่องจากทางการได้ย้ำอย่างต่อเนื่องว่า เงินบาทที่แข็งค่ามากกว่า 29.00 เป็นระดับที่แข็งเกินไป และพร้อมจะเข้าดูแล

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้